



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๓ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี **นายนิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะกรรมการ** เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

## ๑. พิจารณาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการได้เคยมีมติเชิญกระทรวงมหาดไทย มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ายังหน่วยงานดังกล่าวยังไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ จึงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทำหนังสือเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ แต่เนื่องจากข้อมูลซึ่งผู้มาชี้แจงได้ให้ต่อที่ประชุมเป็นชุดเดียวกันกับที่เคยได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการซึ่งยังขาดประเด็นการปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนในระดับกระทรวง ซึ่งเป็นกิจกรรมตามบทบาทภารกิจในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทำหนังสือไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นดังกล่าวเป็นเอกสาร เพื่อจะได้นำไปประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป



## ๒. พิจารณาพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สืบเนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้พิจารณาถึงบทบาทของสื่อมวลชนต่อสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงความสำคัญต่อบทบัญญัติในมาตรา ๔ ที่กำหนดว่าพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (๓) “บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรม อันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ” โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบครอบ เห็นควรให้อนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการนำกฎหมายดังกล่าวกลับไปพิจารณาในประเด็นถ้อยคำนิยามของคำว่า “กิจการสื่อมวลชน” รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ยกเว้นการใช้บังคับซึ่งแสดงถึงขอบเขตการคุ้มครองเสรีภาพสื่อมวลชน รวมถึงพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการบังคับใช้ แล้วนำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป

